
अहमदनगर कजल्ह्यामधील पािडी तालुक्यात
असलेल्या सदैापरू- हत्राळ येिील रकहवासी सुभाष आकि
संजय केदार यांचे एककत्रत कुटंुब आहे. दोन्ही बंधू
सरकारी नोकरीमध्ये आहेत. सुभाष केदार हे पंचायत
सकमतीच्या बांधकाम कवभागामध्ये तर संजय केदार हे
रायगड कजल्ह्यामध्ये प्रािकमक कशक्षक आहेत. सुभाष
यांचा कचरंजीव सौरभ याने नुकतीच कृषी जवैतंत्रज्ञान
कवषयामध्ये बीएसस्सीची पदवी संपादन केली आहे. केदार
बंधूंची वकडलोपाकजुत ४८ एकर अवषुिग्रस्त भागातील
खडकाळ, कसंचनाचा अभाव असलेली शेती आहे.

केदार बंध ूंिे शतेीमधील सवसवध प्रयोग-
• केदार बंधंुनी पकहला प्रयोग २००० साली अकतशय
कबकट पररकस्ितीमध्येही २ एकरावर केळी कपकाची
लागवड करत ३० पेक्षा जास्त टन उत्पादन काढून
व्यापाऱयांना कवक्री करत यशस्वी केला.
• २००५ साली तवैान ७८६ वािाच्या पपईची लागवड
केली. अहमदनगर, पािडी, औरंगाबाद, बीड शेवगाव
आकि पररसरातील बाजारपेिेत ३० ते ४० रुपये नग
याप्रमािे कवक्री करत पंचक्रोशीत पकहलाच पि यशस्वी
असा प्रयोग केदार बंधनूी केला.
• २००६ साली केदार बंधूंनी नवीन प्रयोग करून
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पाहायचे िरवले आकि त्यांनी तब्बल ६ एकर खडकाळ
जकमनीचे के्षत्र आंबा फळबागेसािी कनवडले, त्यातनू ते
सध्या यशस्वीतेकडे वाटचाल करत आहेत.
• २०१३ या वषी सहा एकरावर एरंड कपक घेण्याचाही
पािडी तालुक्यातील पकहलाच प्रयोग केला, परंतु पाण्याचा
अभाव आकि कामगारांची उपलब्धता वेळेवर न झाल्याने
हा प्रकल्प अल्पावधीतच बंद करावा लागला.
• २०१६ या वषी पाण्याच्या दुकभुक्षाला सामोरे जावे
लागले. तब्बल एक लाख रुपयापयंत कवकत पािी घालनू
फळबाग जगवली. त्याच काळात सौरभच्या
प्रयोगशीलतेने पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात यश कमळाले, या
प्रयोगाची दखल घेत कहमाचल प्रदेश येिे आंतरराष्रीय
युवा शेतकरी पुरस्काराने सौरभला सन्माकनत केले.

खडकाळ जसमनीवर आंबा लागवड-

शेतीमधील असंख्य प्रयोगामधनू केदार बंधंुच्या
लक्षात आले की, फळकपकामधनू आपल्याला मोिे यश
कमळाले आहे आकि भकवष्यातही कमळेल. पि, पािी आकि
मजुरांची समस्या कायम भेडसावत होती. या सवु बाबी
लक्षात घेवनू अखेर २००६ मध्ये आंबा फळबागेकडे वळले.

यशोगािा.....

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन याांचे एक प्रससद्ध असे वाक्य “ तरुण वर्ग शतेी व्यवसायाकडे वळत नाहीत,
कारण सवागत जास्त धोका अन कमी उत्पन्न असललेे क्षते्र आह,े परांतु दशेाचे भसवष्य बांदुकीसह नसनु तर धान्यासोबत
आहे कारण बांदुकी तमु्ही खरेदी करू शकता पण धान्य हे सपकवावचे लार्त.े” अहमदनर्र सजल्ह्यामधील
कायमस्वरुपीच्या पाण्याच्या दुसभगक्ष असलले्ह्या सदैापरू-हत्राळ (ता. पाथडी) यथेील रसहवासी असललेे सभुाष आसण सांजय
या केदार बांधनूा हे वाक्य खपू भावले आसण त्याांनी सरकारी नोकरी साांभाळत आपल्ह्यामधील प्रयोर्शीलतचेा कायमच
पररचय करून दते रासहल.े केदार कुटुांबीयाांनी एक तपापासनू सहा एकरावर सवसवध जातींच्या आांबा फळबार्वेर आपले
सांपणू ग लक्ष कें सित केलेआहे आसण सहा एकरातील आांब्यापासनू लॉकडाऊन काळामध्ये सव्वा नऊ लाख रुपयाांचे उत्पन्न
घतेल.े सेंसिय पद्धतीच्या शतेी व्यवस्थापनावर लक्ष कें सित करत असताना शतेतळे, सवहीर अशा प्रकारचे बळकट ससांचन
स्रोतही भक्कमकरण्याचा प्रयत्न केला आह.े

कोकणच्या राजान ेकेल ेकेदार बंध ुंि ेिोने

श्री. िभुार् केदार
सदैापरू-ह्त्त्राळ, ता.-पािडी, कजल्हा-अहमदनगर
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रािायसनक ऐवजी िेंसद्रय शतेीवर भर-
आंबा फळबागेमध्ये सुरुवातीला रासायकनक

खतांचा वापर केला, परंतु मागील ६ वषाुत जकैवक आकि
सेंकद्रय खतांचा वापर करत आहेत. प्रकत झाड चार ककलो
जकैवक, तर दोन ककलो शेिखत दरवषी कदले जाते.
गरजेनुसार शेिखत कवकत घेतले जाते. सेंकद्रय पद्धतीच्या
वापरामुळे आंब्याच्या गुिवते्तत, चव आकि कटकवि
क्षमतेमध्ये वाढ झाली आहे.

सवहीरीने आधार तर सठबकमुळे मोठा फायदा-
पािडी तालुक्यामधील मोिा भाग दरवषी पािी

टंचाईच्या झळा सोसत असतो. गावाला हत्राळ सदैापरू
पररसरातील पाझर तलावाचा आधार आहे, केदार
पररवाराची एक कवहीर तलावानजीक आहे आकि इतर दोन
कवकहरी तसेच ५० लाख कलटर क्षमतेचे शेततळे आहे. या
सवांमधनू उपलब्ध होिाऱया पाण्यामधनू शेतीला पािी
पुरवले जाते. २०१३-१४ साली पडलेल्या कडक
दुष्काळामध्ये पािडी तालुक्यातील बहुतांश आंबा, डाकळंब
फळबागा वाया गेल्या. परंतु झाडांना तग धरण्यासािी
केलेल्या किबक कसंचनाचा आकि शेततळ्याचा मोिा
फायदा झाल्याने झाडांना किीि पररकस्ितीमध्येही
जगवता आले.

फळ बागमेधील आंतरसप के-
आंब्याच्या बागेमध्ये पकहली दोन वषु आंतरकपके

घेतली. त्यामध्ये पकहल्यावषी मटकी व त्यानंतर दुधी
भोपळ्याची लागवड केली. पािडी, कतसगाव, शेवगाव,
अहमदनगर येिील बाजारात हात कवक्री केली. दोन्ही
कपकांमधनू आकिुक हातभार लागला.

(संपकु: +९१ ९४२३७५६७२७)

“पािडी तालुक्यात कायम दुष्काळ आहे.
हा भाग दुकभुक्षछायेमध्ये असनूही सचोटीचे प्रयत्न
केल्याने धरिी मातेकडून भरघोस उत्पन्न कमळते.
दजेदार उत्पादनामुळे फळबागेला चांगली बाजारपेि
कमळत आहे. येत्या काळामध्ये कृषी पयुटन
उभारण्याचे आकि १५ एकर पेरूची आकि ५ एकर
सीताफळाची फळबाग लागवड करण्याचे कनयोजन
आहे.”

- सुभाष केदार


